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Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu 

 

Cyfarfod dydd Mawrth 24 Medi 2024 

 

Amser: 12.30pm tan 1.30pm 

 

Lle: Ar-lein ar Zoom. 

Gallwch gadw lle i ymuno â'r cyfarfod yma:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkc-

quqzIvGdKDQP56yXaAhcVtV39OChmM?_x_zm_rtaid=X

RT4xICvTzmBULEEzhCNCA.1725460591303.6901da90ce86

f06c7da725f6b57af2fd&_x_zm_rhtaid=31#/registration  

 

Gallwch ddarganfod mwy am y Grŵp 

Trawsbleidiol ar wefan Anabledd Dysgu Cymru: 

https://www.ldw.org.uk/project/cross-party-

group-on-learning-disability/  

Agenda Hawdd Ei Ddeall 
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Agenda 

Beth y byddwn ni’n siarad amdano yn ein 

cyfarfod 

Amser Beth a phwy 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 

Mae Sioned Williams yn Aelod o'r Senedd ac yn 

Gadeirydd y grŵp.  

Mae Sara Pickard yn gweithio i Mencap Cymru 

ac yn gyd-Ysgrifennydd y grŵp. 

Bydd Sioned a Sara yn croesawu pawb i'r 

cyfarfod. 

 

2. Cyflwyniad fideo am ymgyrch Fy Mhleidlais, Fy 

Llais 

Bydd Ismail Kaji a Gaibhin McGranaghan yn 

siarad am yr ymgyrch Fy Mhleidlais, Fy Llais i 

wneud pleidleisio'n fwy hygyrch i bobl ag 

anabledd dysgu. 

 

3. Cyflwyniad am brofiadau pobl o bleidleisio yn 

Etholiad Cyffredinol y DU 

Bydd James Dash a Lucy Hinksman Pobl yn 

Gyntaf Sir Benfro yn siarad am sut brofiad oedd 

pleidleisio yn Etholiad Cyffredinol y DU ar 4 

Gorffennaf 2024. 



Tudalen 3 o 3 

 

4. Cwestiynau 

Bydd amser i bobl ofyn cwestiynau am y 

cyflwyniadau. 

 

 

5. Unrhyw fusnes a syniadau eraill ar gyfer 

cyfarfodydd y dyfodol 

Bydd y Cadeirydd yn siarad am unrhyw beth 

arall sy'n bwysig. 

Bydd hefyd yn gofyn am syniadau ar gyfer 

cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 

6. Cau 

Bydd y Cadeirydd yn cau'r cyfarfod. 

Bydd y cyfarfod yn dod i ben am 1.30pm. 

 


